

Số: /KH-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 01 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Xúc tiến du lịch huyện Cao Lộc năm 2024**

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 06/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, khai thác các tài nguyên du lịch, cung cấp thông tin, hình ảnh du lịch Cao Lộc tới du khách, các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư đến với huyện Cao Lộc.

Xây dựng, phát triển du lịch Cao Lộc phù hợp với xu thế, nhu cầu, thị hiếu của du khách để qua đó góp phần thu hút, thúc đẩy lượng khách du lịch đến với Cao Lộc ngày một gia tăng.

**2. Yêu cầu**

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hiệu quả và thiết thực bằng nhiều hình thức; đúng định hướng phát triển du lịch của huyện, tỉnh, phù hợp với các quy hoạch ngành và các quy định của pháp luật.

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch phải lựa chọn kỹ nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền. Chú trọng áp dụng công nghệ số, các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch thuật, chuyển đổi ngôn ngữ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài phù hợp để quảng bá, xúc tiến du lịch.

Các phòng, đơn vị chức năng chức năng, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

**II. NỘI DUNG**

**1. Tuyên truyền, quảng bá thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao**

Tuyên truyền, quảng bá tại hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, các Lễ hội trên địa bàn, đặc biệt là Lễ hội Chùa Bắc Nga và công bố Quyết định công nhận Lễ hội truyền thống Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Lễ hội Đổng Đăng; kỷ niệm 75 năm Giải phóng Khu du kích Ba Sơn, Ngày Biên

phòng Toàn dân năm 2024; Lễ hội xã Hải Yên; Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc; Ngày Hội Hồng Bảo Lâm.

Quảng bá tại các di tích tín ngưỡng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và hành lễ tại các di tích đền Mẫu, đền Quan, đền Cô, thị trấn Đồng Đăng và Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát...

## **2. Tuyên truyền, quảng bá qua du lịch cửa khẩu gần biên mậu**

Tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh, đặc sản của huyện tại các cửa khẩu trên địa bàn, Ga Đồng Đăng, Trung tâm thương mại Đồng Đăng qua việc treo các băng zôn tuyên truyền, phát tờ rơi cho du khách.

## **3. Công tác tuyên truyền quảng bá qua các phương tiện thông tin đại chúng**

Phối hợp thực hiện và xây dựng các ấn phẩm điện tử: Các video clip về Du lịch Cao Lộc - Lạng Sơn quảng bá trên hệ thống thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh huyện và đài phát thanh các xã, thị trấn.

Phổ biến Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn [www.dulichlangson.com.vn](http://www.dulichlangson.com.vn).

Thực hiện đăng tải các hình ảnh, bài viết về con người, ẩm thực, văn hóa Cao Lộc trên trang thông tin điện tử của huyện, trên trang mạng du lịch Lạng Sơn và trên mạng internet, trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Zalo...

Áp dụng công nghệ thông tin: Thiết kế các điểm quét QR code bằng điện thoại di động cá nhân nhằm cung cấp thông tin cho khách du lịch tại các điểm du lịch và những nơi công cộng tập trung đông người trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chương trình kích cầu du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 với thông điệp: “Người Lạng Sơn đi du lịch Lạng Sơn” “Lạng Sơn - Trải nghiệm và cảm nhận” “Lạng Sơn - Điểm đến an toàn, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Chủ động phối hợp quảng bá với các hãng thông tấn, báo, đài của Trung ương, của tỉnh xây dựng và phát sóng các phóng sự chuyên đề giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, về đất và người Cao Lộc... tới bạn bè gần xa và du khách.

Tuyên truyền, khuyến khích các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn huyện phối hợp, hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch, sử dụng tranh treo tường, hình ảnh biểu tượng du lịch của huyện, tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn đến các điểm du lịch trên trên địa bàn huyện.

## **4. Quảng bá liên kết, xúc tiến du lịch**

Phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, sản phẩm du lịch nông nghiệp, sản phẩm OCOP gắn liền với các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể dục - thể thao, hội nghị, hội chợ, hội thảo... đặc biệt là các hoạt động gắn với Lễ hội Hoa

Đào Xứ Lạng.

Phối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất xây dựng chòi quan sát, bãi đỗ xe điểm cầu Khánh Khê, xã Bình Trung thuộc tuyến du lịch số 2 Công viên địa chất Lạng Sơn. Lắp đặt các biển giới thiệu tại các điểm du lịch trên các tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn.

Phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn kết nối tour du lịch vườn đào xã Hòa Cư, xã Công Sơn.

### **5. Hỗ trợ phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tư vấn hỗ trợ khách du lịch**

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, xây dựng các điểm du lịch tại địa bàn huyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, công chức, Ban quản lý điểm du lịch, Ban quản lý di tích và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn quan tâm nâng cao chất lượng cho đội ngũ lao động trực tiếp tại cơ sở.

### **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Văn hóa và Thông tin**

Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo theo quy định.

Phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu về du lịch của huyện, tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

#### **2. Trung tâm, Văn hóa, Thể thao và Truyền thông**

Chủ động phối hợp Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh trong công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Cao Lộc - Lạng Sơn.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài giới thiệu phát triển du lịch, sản phẩm du lịch và các điểm đến du lịch hấp dẫn của huyện trên hệ thống truyền thanh, truyền hình.

#### **3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng**

Lồng ghép các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu du lịch Cao Lộc - Lạng Sơn đến các du khách trong tỉnh, trong nước và ngoài nước.

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin các phòng, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp lữ hành, tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của huyện đến khách du lịch trong tỉnh, trong nước và ngoài nước nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Phối hợp tham gia thực hiện lồng ghép các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch Cao Lộc - Lạng Sơn tại các diễn đàn kinh tế, các chương trình xúc tiến đầu tư của huyện.

#### **4. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Hướng dẫn, thẩm định việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động truyền truyền, quảng bá xúc tiến du lịch theo quy định.

#### **5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn; phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử - văn hóa, các điểm du lịch tại địa bàn.

Vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các sự kiện trong huyện, trong tỉnh; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác liên kết phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương.

Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch huyện Cao Lộc năm 2024, UBND huyện Cao Lộc đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu có quả Kế hoạch này./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở VH TT & DL tỉnh; (B/c)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng trực thuộc UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thịnh**